

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓ (๕๓๗)



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยมของหน่วยงานของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และถือปฏิบัติ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ แจ้งว่า ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่ได้ระบุชนิดน้ำมันดีเซลไว้อย่างชัดเจน จึงเห็นควรให้นำราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ ในวันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่อำเภอเมืองของจังหวัด หรือเขตของกรุงเทพมหานคร ณ สถานที่ ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ไปใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ มาয়จังหวัด เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙

ผู้ประสานงาน: นางสาวสุทธยาณี สืบสายดี ๐๖๔-๐๑๕-๔๔๒๘

ด่วนที่สุด



ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๕๕๕

คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


เรื่อง เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่ากรม หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เอกสารแนบท้ายประกาศ ในส่วนของวิธีปฏิบัติและข้อมูลรายละเอียดสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน กำหนดตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน และตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน โดยแต่ละตารางให้แปรผันไปตามระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตารางดังกล่าวให้สอดคล้องกับระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ซึ่งปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กำหนดน้ำมันดีเซลออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันดีเซลหมุนช้า โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (๒) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ (๓) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐ โดยกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ สามารถใช้ได้กับรถยนต์ดีเซลทั่วไป ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐ ให้ใช้เฉพาะกับรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้ได้ นั้น

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (คณะกรรมการราคากลาง) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่ได้ระบุชนิดน้ำมันดีเซลไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้นำราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ ในวันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่อำเภอเมืองของจังหวัด หรือเขตของกรุงเทพมหานคร สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ไปใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

/งาน ...


กรมบัญชีกลาง

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ในส่วนของตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคา
งานดิน และตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

